

Source :

ดอกเบ็ญจธุรกิจ

Date : - 4 ส.ค. 2561 Page :

8

No :

61179959

ผ่านไตรมาสแรก SKE โต 0.33% พร้อมต้นธุรกิจใหม่โรงไฟฟ้าชีวมวล

SKE มีรายได้โต 0.33% ใน Q1 จากการให้บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์รับผลบวกอวล NGV เตรียมรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตก๊าซ CBG ในไตรมาส 3 ปีนี้ และอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 เมกะวัตต์ คาดจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 ปี 2562 พร้อมต้นรายได้กำไรเติบโตแบบก้าวกระโดด

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สากล เอนเนอจี (จำกัด) มหาชน หรือ "SKE" กล่าวว่า บริษัทกำลังขยายธุรกิจด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างครบวงจร โดยธุรกิจหลักของบริษัทยังเป็นธุรกิจบริการอัดก๊าซ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัท 2 สถานี คือ 1.สถานีก๊าซธรรมชาติหลักปทุมธานี และ 2.สถานีก๊าซธรรมชาติหลักสระบุรี ซึ่งมีกำลังการอัดก๊าซสูงถึง 750 ตัน/วัน โดยบริษัทมีผลประกอบการที่เติบโต

อย่างมั่นคงมาโดยตลอด แม้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิลดลง แต่บริษัทยังคงมีรายได้สม่ำเสมอและรักษาปริมาณการอัดก๊าซธรรมชาติมากกว่า โดยปริมาณขึ้นต่ำตามสัญญาธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนที่ทำกับกลุ่มปตท.ซึ่งมีระยะเวลาสัญญานานถึง 20 ปี ส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ขยายตัวอย่างมีนัยและบริษัทมีพื้นฐานดีและการบริหารต้นทุนที่ดี เชื่อว่าตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทจะมีรายได้กำไรที่ดีขึ้นและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่เติบโตอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ลงทุนธุรกิจพลังงานใหม่ 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) มีขนาดกำลังการผลิตกว่า 3,000,000 กิโลกรัม/ปี โดยจะใช้ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงานแป่งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ CBG คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 ของปี 2561 และสามารถรับรู้รายได้ทันที ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้อยู่ยังได้รับการอนุมัติเงินทุน

สนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) ในสถานประกอบการที่มีระบบก๊าซชีวภาพจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นเงินจำนวน 12 ล้านบาท

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยบริษัทจะจำหน่ายก๊าซ CBG ให้กับ

รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ขายก๊าซให้กับ บริษัท ฟาสางวู้ดชิพ จำกัด นับว่าเป็นบริษัทขนส่งที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในบริเวณพื้นที่ตั้งของโครงการ 7,000 กิโลกรัม/วัน หรือคิดเป็นจำนวนกว่า 2,310,000 กิโลกรัม/ปี คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 5 ปี

“นอกจากนี้บริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระโทงที่จังหวัดแพร่ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ และมีสัญญาขายไฟ 8 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอัตราเฉลี่ยที่ 4.62 บาท/หน่วยตลอดอายุสัญญา 20 ปี ซึ่งนับเป็นอัตรการขายไฟสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สูงที่สุดในปัจจุบัน (สูงกว่าอัตรการขายไฟฟ้าในโครงการ SPP Hybrid ซึ่งคาดว่าจะประมาณ 1.80 บาทต่อหน่วย) คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3 ของปี 2562 ทำให้บริษัทมั่นใจว่า 2 โครงการใหม่นี้ จะสร้างกระแสรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง ช่วยผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงตามกลยุทธ์หลักของ SKE”

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวม 84.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีรายได้ 84.07 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการอัดก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และในไตรมาสนี้บริษัทมีกำไรสุทธิ 18 ล้านบาท ลดลง 24.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 มีกำไรสุทธิ 23.56 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาด้านการลงทุนหลาย



โครงการ และค่าดำเนินการที่เพิ่มขึ้นเนื่องการขยายกิจการของธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งการที่บริษัทมีพื้นฐานและการบริหารต้นทุนที่ดี เชื่อว่านับตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2561 นี้เป็นต้นไปจะมีภาพรวมรายได้และกำไรที่ดีขึ้นตามลำดับ ●